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Nýr spítal
 
Starfsemi  Landspítalans  fer  fram  á  17  stöðum  í  nær  100  húsum  á 
stórreykjavíkursvæðinu.  Í  þessu  fyrirkomulagi  felst  mikið  rekstrarlegt  óhagræði  og 
óþægindi fyrir sjúklinga sem oft þurfa að flytjast á milli bygginga. Brýnt er fyrir þjónustu 

i 

við  sjúklinga  og  öryggi  þeirra  að  fundin  sé  lausn  á  húsnæðisvanda  spítalans  og 
starfseiningar séu sameinaðar á einn stað. 
æknaráð Landspítala styður heilshugar byggingu á nýjum sameinuðum Landspítala og 
korar á stjórnvöld að sjá til þess að framkvæmdirnar hefjist sem fyrst. 
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Samtengd rafræn sjúkraskrá á landsvísu 
 
Rafræn sjúkraskrá er mikilvæg fyrir öryggi sjúklinga og nauðsynleg þeim sem vinna við 
heilbrigðisþjónustuna. Eins og staðan er í dag er hvorki mögulegt fyrir lækna 
Landspítalans að nálgast beint upplýsingar um sjúklinga sem leita til spítalans um fyrri 
sjúkdóma né meðferðir sem fara fram annars staðar, hvort sem um er að ræða 
ríkisreknar stofnanir eða einkafyrirtæki. Í nýlegri netkönnun meðal lækna Landspítalans 
kom fram að 98% þeirra lækna sem tóku þátt töldu það vera mjög mikilvægt að 
samtengja rafræna sjúkraskrá á landsvísu. 
Læknaráð Landspítala ítrekar mikilvægi þess að auðvelt sé að nálgast allar þær  
upplýsingar sem geta skipt máli við meðferð sjúklinga sem leita til spítalans til að tryggja 
ryggi þeirra. Skorar læknaráð Landspítala á heilbrigðisyfirvöld að koma á samtengdri 
afrænni sjúkraskrá milli heilbrigðisstofnana sem fyrst. 
ö
r
 
 
  
 
 
 
  


